

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4 ก.ค.67 อินโดนีเซีย “กลุ่มติดอาวุธเจมาห์ อิสลามียาห์ (JI) ประกาศยุบกลุ่ม”

สมาชิกอาวุโสของกลุ่มเจมาห์ อิสลามียาห์ (JI) ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมติดอาวุธที่มีแนวคิดสุดโต่งและเป็นเครือข่ายก่อการร้ายที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้ลงมือวางระเบิดสังหารนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ประกาศว่า พวกเขาจะยุบกลุ่ม ขณะที่สถาบันวิเคราะห์นโยบายสำหรับความขัดแย้ง (Institute for Policy Analysis of Conflict) ยืนยันความถูกต้องของแถลงการณ์ทางวิดีโอของแกนนำ 16 คน ของกลุ่ม JI เมื่อ 30 มิ.ย.67 ที่ประกาศว่าจะยุบเครือข่ายก่อการร้าย JI ว่าเป็นเรื่องจริง โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวแกนนำยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอินโดนีเซีย พร้อมกับระบุว่าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียนมุสลิมที่เป็นเครือข่าย JI จะเป็นไปตามหลักการของมุสลิมทั่วไป อย่างไรก็ตาม ซิดนีย์ โจนส์ นักวิเคราะห์ของสถาบันฯ ระบุว่า การตัดสินใจยุบองค์การน่าจะมาจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงอิทธิพลของกลุ่มบุคคลที่เป็นมันสมองภายในกลุ่ม JI ที่มีความสนใจลดลงในเรื่องการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม JI มีประวัติที่ผู้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่เปลี่ยนไปของกลุ่มจะแยกตัวไปดำเนินกิจกรรมเหมือนเดิม และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อนึ่ง กลุ่ม JI มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์ ถูกกล่าวหาว่าลงมือก่อเหตุก่อการร้ายรุนแรงหลายครั้งในอินโดนีเซีย รวมถึงการวางระเบิดไนต์คลับหลายแห่งบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย

5 ก.ค.67 มาเลเซีย “มาเลเซียแต่งตั้งผู้อำนวยการความสะอาดกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จซต.คนใหม่”

สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซีย ออกประกาศเรื่องการแต่งตั้ง Datuk Mohd Rabin Bin Basir อดีตเลขาธิการ สมช.มาเลเซีย เป็นผู้อำนวยการความสะอาดกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอส.) คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.67 โดยรัฐบาลมาเลเซียเชื่อมั่นว่า ผอส.คนใหม่ จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย พร้อมกับขอขอบคุณ ตัน ศรี ชูลกีฟลี ไซนัล อะบิติน ซึ่งหมดวาระ ผอส. เมื่อ 30 มิ.ย.67 แต่จะยังคงทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้อำนวยการความสะอาดในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในมินดาเนา ฟิลิปปินส์

8 ก.ค.67 เมียนมา “เหตุสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่ม Brotherhood Alliance ยังดำเนินต่อเนื่อง”

สนช. Irrawaddy รายงานว่า การสู้รบหนักระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มโกกั้งเมืองเลาไถ่ (MNDA) และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) เกิดขึ้นใน 4 เมืองของรัฐฉานเหนือ ได้แก่ เมืองสีปอ เมืองจ้อกแม เมืองมงมิต และเมืองหนองเขียว รวมถึงเมืองโมโกกในภาคมัณฑะเลย์ โดย MNDA และพันธมิตร สามารถยึดกองพันที่ 291 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองลาเสี้ยวได้เมื่อ 6 ก.ค.67 และกองพันที่ 507 ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้ำปองในเขตเมืองล่าเสี้ยวได้เมื่อ 7 ก.ค.67 หลังจากที่ทหารเมียนมาหลบหนีออกจากฐานทัพตั้งแต่ช่วงกลางคืนของ 5 ก.ค.67 ขณะที่กองทัพได้กลับด้วยการโจมตีทางอากาศเมื่อ 8 ก.ค.67 และสามารถกลับมาควบคุมกองพัน 507 ได้อีกครั้งในวันเดียวกัน เหตุสู้รบส่งผลให้ชาวบ้านหลายหมื่นคนต้องออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ข้างเคียงที่ปลอดภัย ทำให้เกิดการจราจรติดขัดบนทางหลวงสายลาเสี้ยว-สีปอ

8 ก.ค.67 เมียนมา “กองทัพอาระกันยึดสนามบินตานดเวในรัฐยะไข่ได้เบ็ดเสร็จ”

สนช. Myanmar Now รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอาระกันที่เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ค.67 ว่า สนามบินตานดเวอยู่ภายใต้การควบคุมของ AA อย่างสมบูรณ์เมื่อ 6 ก.ค.67 และยังสามารถยึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมาได้หลายแห่งรอบเมืองตานดเว เหลือเพียงกองพันที่ 55 ที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเมียนมา โดย AA ระบุว่า การสู้รบที่เมืองแห่งนี้ถือว่ายากที่สุด นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการโจมตีทหารเมียนมาเมื่อ พ.ย.66 ซึ่งเป้าหมายของ AA ในการต่อสู้คือ ขับไล่ทหารเมียนมาทั้งหมดออกจากรัฐยะไข่ ด้านกองทัพเมียนมาได้กลับด้วยการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบและอากาศยานไร้คนขับ (Drone) รวมถึงกำลังเสริมจากทางเรือ เพื่อที่จะรักษาเมืองตานดเวไว้

11 ก.ค.67 เมียนมา “ทหารเมียนมายกระดับการป้องกันภาคมณฑลพะเลย์ป้องกันการโจมตีจากกลุ่ม TNLA”

สนข. Myanmar Now รายงานว่า กองทัพเมียนมายกระดับการป้องกันภาคมณฑลพะเลย์เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติติดอาวุธ (TNLA) และพันธมิตร ซึ่งเข้ายึดฐานที่มั่นของทหารที่เมืองหนองเขียวของรัฐฉานได้เมื่อ 10 ก.ค.67 อยู่ห่างจากจากทาง ต.น.ของภาคมณฑลพะเลย์เพียง 160 กม. โดยเพิ่มความเข้มข้นบริเวณจุดตรวจเข้าออกเมือง และระดมกำลังพลเพิ่มเติมในเขตเมือง Aungmyaythazan ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังมณฑลพะเลย์ บริเวณทางตอนเหนือสุดของภาค เมือง Chanayethazan ทางตอนใต้ และเมือง Patheingyi ทางตะวันออก ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ชาวเมียนมาในพื้นที่ภาคสะไก้ และรัฐฉานได้หลบหนีการสู้รบเข้ามาหลบภัยที่ภาคมณฑลพะเลย์ ขณะที่ชาวเมืองมณฑลพะเลย์บางส่วนได้เริ่มทยอยออกจากพื้นที่เพราะเกรงว่าแนวรบจะขยายวงกว้างจนไม่ปลอดภัย

12 ก.ค.67 ญี่ปุ่น “ญี่ปุ่นมีคำสั่งลงโทษทางวินัยกำลังพลกรณีตรวจพบการละเมิด รปภ.ข้อมูลข่าวสารลับ”

นสพ. Asahi Shimbun รายงานว่า กห.ญี่ปุ่น มีคำสั่งลงโทษทางวินัยกำลังพลกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น (Japan Self-Defense Forces-JSDF) จำนวน 218 นาย ในจำนวนนี้เป็นการกระทำความผิดฐานละเมิด รปภ.ข้อมูลข่าวสารลับ ตาม พรบ.คุ้มครองความลับที่กำหนดเป็นกรณีพิเศษ (Act on the Protection of Specially Designated Secrets) พ.ศ. 2556 จำนวน 113 นาย ส่วนใหญ่เป็นการลงโทษกำลังพลที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงชั้นความลับ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีการกำหนดชั้นความลับได้ (43 กรณี) และกำลังพลดำเนินการทำลายข้อมูลข่าวสารลับไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย (15 กรณี) โดยผู้กระทำความผิดวินัยส่วนใหญ่เป็นกำลังพลกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น (Japan Maritime Self-Defense Force-JMSDF) ทำให้ พล.ร.อ. ซาไก เรียว ผบ.กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น (Japan Maritime Self-Defense Force-JMSDF) ประกาศเมื่อวันเดียวกันว่าจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ โดยมีผลใน 19 ก.ค.67 ขณะที่ ผบ.ระดับสูงนายอื่น เช่น เสธ.ร่วม ผบ.กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น (Japan Ground Self-Defense Force-JGSDF) ผบ.กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น (Japan Air Self-Defense Force-JASDF) และ ผบ.หน่วยข่าวกรองทางทหาร ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

13 ก.ค.67 **เมียนมา “UWSA เข้าควบคุมเมืองตางยงทางตอนเหนือของรัฐฉานในเมียนมา”**

สนข. Myanmar Now รายงานเมื่อ 12 ก.ค.67 อ้างคำกล่าวของโฆษกกองทัพสหรัฐว่า (UWSA) ว่า กองทัพได้เข้าควบคุมเมืองตางยงทางตอนเหนือของรัฐฉาน เมื่อ 11 ก.ค.67 เพื่อป้องกันไม่ให้แนวรบบริเวณเมืองลาเสี้ยวขยายเข้ามา ซึ่งการเข้าควบคุมเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการเจรจากับผู้บัญชาการทหารในพื้นที่และเป็นไปตามคำร้องขอของชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม สนข. ท้องถิ่นของรัฐฉาน เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่จะมีการเจรจา UWSA ได้ส่งทหารจำนวน 2,000 นาย จากกองพลที่ 171 ซึ่งมีฐานทัพใกล้ชายแดนไทยเข้ามาเสริมกำลังในพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ การปะทะกันอย่างรุนแรงรอบเมืองลาเสี้ยว เริ่มมาตั้งแต่ 3 ก.ค.67 และกลายเป็นจุดสำคัญของปฏิบัติการ 1027 ในรอบใหม่นี้ แม้กองทัพจะยังคงควบคุมเมืองลาเสี้ยวซึ่งเป็นที่ตั้งของ บก.ตอ.น. ไว้ได้ แต่ชาวบ้านหลายพันคนในพื้นที่ได้หลบหนีออกจากเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการสู้รบที่ความรุนแรงขึ้น

15 ก.ค.67 **เมียนมา “TNLA และกองทัพเมียนมาตกลงหยุดยิงชั่วคราวในรัฐฉาน”**

นสพ. The Strait Times รายงานว่า กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติติดะออง (TNLA) เห็นพ้องกับกองทัพเมียนมาที่จะดำเนินการหยุดยิงชั่วคราวระหว่าง 14-18 ก.ค.67 ในพื้นที่สู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานที่ดำเนินมาตั้งแต่ปลาย มิ.ย.67 เพื่อยึดพื้นที่จากกองทัพเมียนมาตามแนวเส้นทางสายหลักที่มุ่งหน้าสู่ชายแดนจีนเข้ามณฑล ยูนนาน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวไม่ครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของภาคมณฑลทะเลทรายที่การสู้รบระหว่างกองกำลังป้องกันประชาชน (PDF) ในพื้นที่กับทหารเมียนมาจะยังดำเนินต่อไป

15 ก.ค.67 **เมียนมา “MNDAAs ประกาศหยุดยิงชั่วคราวกับกองทัพเมียนมา”**

สนข. Irrawaddy รายงาน อ้างประกาศของกลุ่มโกกั้งเมืองเลาไจ้ (MNDAAs) เมื่อ 14 ก.ค.67 ว่า จะดำเนินการหยุดยิงชั่วคราวกับกองทัพเมียนมาตั้งแต่ 24.00 น. ของ 14 ก.ค.67 – 24.00 น. ของ 18 ก.ค.67 แต่จะยังคงสิทธิ์ป้องกันตนเองหากถูกโจมตี เพื่อคลายข้อห่วงกังวลของจีน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ชุดที่ 20 ครั้งที่ 3 ณ กรุงปักกิ่ง ก่อนที่ MNDAAs จะประกาศหยุดยิง กองทัพเมียนมาได้โจมตีทางอากาศเมื่อ 14 ก.ค.67 ที่เมืองเลาไจ้ ซึ่งเป็นฐานของ MNDAAs ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง ตึกหลายแห่งและโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกทำลาย ขณะที่นักวิเคราะห์ด้านการทหารระบุว่า เป็นเรื่องปกติที่จีนจะขอให้กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธติดชายแดนหยุดการสู้รบด้วยเหตุผลเรื่องเสถียรภาพชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังจัดการประชุม จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการหยุดยิงที่เมืองลาเสี้ยวและเขตพื้นที่ที่ติดชายแดน ขณะที่การสู้รบทางตอนเหนือของภาคมณฑลทะเลทรายยังดำเนินต่อไปเพราะอยู่ห่างจากชายแดนจีน

20 ก.ค.67 **เมียนมา “กลุ่ม PDF ยึดเมืองใหญ่ของภาคมณฑลทะเลจากรองทัพเมียนมา”**

สนข.Irrawaddy รายงานว่า กองกำลังป้องกันประชาชน (PDF) ภาคมณฑลทะเลสามารถยึดเมืองชินกู ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 2 อยู่ทางตอนเหนือของภาคมณฑลทะเลจากรองทัพเมียนมาได้สำเร็จ และเป็นเมืองแรกที่ PDF สามารถยึดครองได้ หลังจากโจมตีทหารเมียนมาเป็นเวลา 20 วัน และกำลังโจมตีเมืองมะตะยาเป็นเป้าหมายต่อไป ปัจจุบันกลุ่ม PDF ในภาคมณฑลทะเลสามารถยึดฐานทัพของทหารได้เกือบ 30 แห่ง ขณะที่กองทัพได้กลับด้วยการโจมตีทางอากาศส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

22 ก.ค.67 **เมียนมา “MNDA และ TNLA ขยายเวลาหยุดยิงในพื้นที่รัฐฉานเหนือจนถึง 31 ก.ค.67”**

สนข.Irrawaddy และเว็บไซต์นิตยสาร The Diplomat รายงานว่า กลุ่มโกกั้งเมืองเลาไกร์ (MNDA) และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติติตะออง (TNLA) ตกลงขยายเวลาหยุดยิงกับกองทัพเมียนมาในพื้นที่รัฐฉานเหนือไปจนถึง 31 ก.ค.67 หลังเกิดเหตุปะทะทำให้กลุ่มต่อต้านสามารถยึดพื้นที่ตามแนวเส้นทางหลวงมุ่งสู่ชายแดนจีนเข้ามณฑลยูนนาน แต่ยังคงสงวนสิทธิ์ในการโจมตีกลับหากกองทัพเมียนมาละเมิดข้อตกลง ขณะที่กองทัพอาระกัน (AA) ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าว ซึ่งภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่สู้รบในภาคมณฑลทะเล อย่างไรก็ตาม จีนไม่กระตือรือร้นกับการกลับมาสู้รบตามแนวชายแดนทางตอนเหนือมากนัก แต่หวังเกรงผลกระทบหากพื้นที่สู้รบขยายเข้าสู่รัฐฉานได้เนื่องจากเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพตามแนวชายแดนจีนมากกว่า โดยมีรายงานระบุว่า จีนตัดกระแสไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตที่ส่งเข้าไปในเขตอิทธิพล MNDA และปิดชายแดน เพื่อแสดงความไม่พอใจหลังจากที่กลุ่มดังกล่าวโจมตีเมืองลาเสี้ยวเมื่อต้น ก.ค.67

23 ก.ค.67 **เมียนมา “ทหารเมียนมากกว่า 300 นาย ยอมจำนนต่อกลุ่ม MNDA ที่เมืองลาเสี้ยว”**

สนข. Myanmar Now รายงานว่า กลุ่มโกกั้งเมืองเลาไกร์ (MNDA) เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทาง Youtube พร้อมแถลงการณ์ด้วยภาษาเมียนมาระบุว่า ทหารเมียนมาภายใต้บังคับบัญชาของ พล.อ.อาวุโส มินอองไลง์ มากกว่า 300 นาย รวมถึงนายทหารระดับ พ.ท. และ พ.ต. 2 นาย ยอมจำนนการสู้รบให้กับกลุ่ม MNDA ที่เมืองลาเสี้ยว ทางตอนเหนือของรัฐฉานเมื่อ 20 ก.ค.67 และต้องการเข้าร่วมการต่อสู้กับกลุ่ม Brotherhood Alliance เพื่อเอาชนะกองทัพเมียนมา โดยนาย Qi Guangshun รอง ผอ.ฝ่ายการเมืองของกลุ่ม MNDA กล่าวต้อนรับทหารที่ยอมจำนนและให้คำมั่นว่า จะปกป้องทหารเหล่านี้ พร้อมปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเชลยศึก

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

16 ก.ค.67 ปากีสถาน “กองทัพปากีสถานสังหารผู้ก่อการร้าย 10 ราย โจมตีฐานทัพในโคเบอร์ปักตูนควา”

สนช. AP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพปากีสถานที่ยืนยันว่า ทหารปากีสถานสังหารนักรบของกลุ่มก่อการร้าย “เตห์รีก-อี-ตอลิบานปากีสถาน” (TTP) ทั้งหมด 10 ราย ที่ก่อเหตุโจมตีฐานทัพ ในเมืองบานนูที่จังหวัดโคเบอร์ปักตูนควา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน เมื่อ 15 ก.ค.67 จนทำให้มีทหารเสียชีวิต 8 นาย นอกจากนี้ กองทัพปากีสถาน รายงานว่า เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายยิงปืนโจมตีสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่เขตเดรา-อิสมาอีล ข่าน ในจังหวัดโคเบอร์ปักตูนควา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตะวันออกกลาง

1 ก.ค.67 เลบานอน “อิหร่านอ้างว่ากลุ่มฮิซบอลลอฮ์พร้อมรับมือการโจมตีของอิสราเอล”

นาย Ali Bagheri Kani รักษาการ รมว.กต.อิหร่าน หารือทางโทรศัพท์กับนาย Hakan Fidan รมว.กต.ตุรกี เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน ซึ่งรักษาการ รมว.กต.อิหร่าน ระบุว่า กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับการโจมตีของอิสราเอล และอิสราเอลจะได้รับผลลัพธ์ที่เลวร้ายหากโจมตีเลบานอน สำหรับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี รักษาการ รมว.กต.อิหร่าน กล่าวชื่นชมคณะผู้แทนตุรกีที่เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ครั้งที่ 19 ที่กรุงเตหะราน อิหร่าน เมื่อ 24 มิ.ย.67 ทั้งยังระบุถึงความจำเป็นในการขยายระบบขนส่งทางรางระหว่างอิหร่านกับตุรกี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มประเทศในคอเคซัสทางตอนใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3+3

1 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “ผอ.ข่าวกรองตุรกีหรือผู้นำฮามาส เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในกาซา”

สื่อทางการตุรกี รายงานว่า นายอิบราฮิม คาลิน ผู้อำนวยการองค์การข่าวกรองแห่งชาติตุรกี (MIT) พบกับนายอิสมาอิล ฮานียะห์ ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส ที่กรุงอังการา ของตุรกี เมื่อ 30 มิ.ย.67 เพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซา ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส การแลกเปลี่ยนตัวประกัน และการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่พลเรือนชาวปาเลสไตน์ โดยนายคาลินให้คำมั่นว่า ตุรกีจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างพลเรือนชาวปาเลสไตน์ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้แสดงความเสียใจกับนายฮานียะห์ จากกรณีที่น้องสาวของนายฮานียะห์เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอล ในเมืองกาซา ซิตี้ ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา เมื่อ 25 มิ.ย.67

1 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ปฏิเสธการมีอยู่ของกองกำลังต่างชาติในฉนวนกาซา”

นายนาบิล อาบู รูเดเนห์ โฆษกของประธานาธิบดี มาห์มูด อับบาส ของปาเลสไตน์ แถลงการณ์ว่า ประธานาธิบดีฯ ปฏิเสธการมีอยู่ของกองกำลังต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วยกองกำลังทหารจากอียิปต์ จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโมร็อกโก เพื่อดูแลความมั่นคงของฉนวนกาซา พร้อมเน้นย้ำว่ามีเพียงชาวปาเลสไตน์เท่านั้นที่สามารถตัดสินใจในการปกครองและจัดการกิจการของตนเองได้ อนึ่ง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายโยอาฟ แกลแลนท์ รมว.กท.อิสราเอล เดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ สำหรับแผนการปกครองของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาหากสงครามสิ้นสุดลง โดยอิสราเอลเรียกร้องให้ปาเลสไตน์ส่งมอบฉนวนกาซาให้แก่กองกำลังต่างชาติ เพื่อลดขีดความสามารถของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา

2 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “กลุ่มอิซบุลลอฮ์จะยุติการโจมตีอิสราเอลหากหยุดยิงถาวรในฉนวนกาซา”

Sheikh Naim Qassem รองหัวหน้ากลุ่มอิซบุลลอฮ์ในเลบานอน ระบุว่า การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างถาวรในฉนวนกาซา เป็นแนวทางเดียวที่จะช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอิซบุลลอฮ์กับอิสราเอล และยืนยันว่า กลุ่มอิซบุลลอฮ์ปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลตั้งแต่ 8 ต.ค.66 เพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสในฐานะกลุ่มแนวร่วมพันธมิตรเท่านั้น หากยุติสงครามในฉนวนกาซา กลุ่มก็จะยุติการโจมตีอิสราเอลเช่นกัน ขณะที่พัฒนาการความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอิซบุลลอฮ์จะไม่มีที่จบสิ้น หากอิสราเอลทำเพียงลดระดับความเข้มข้นของปฏิบัติการทางทหาร แต่ปราศจากข้อตกลงหยุดยิงและการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ นาย Qassem ระบุว่า อิสราเอลมีทางเลือกในการตัดสินใจทำสงครามกับกลุ่มอิซบุลลอฮ์ ทั้งสงครามเต็มรูปแบบ สงครามจำกัด และสงครามบางส่วน แต่อิสราเอลต้องยอมรับให้ได้ว่า การตอบโต้ของกลุ่มอิซบุลลอฮ์จะดำเนินไปอย่างไร้ขอบเขต และกฎเกณฑ์ในการสู้รบ รวมถึงอิสราเอลจะไม่สามารถกำหนดผู้เข้าร่วมสงครามได้

4 ก.ค.67 เลบานอน “อิสราเอลสังหารผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มอิซบุลลอฮ์ในเลบานอน”

กองทัพอิสราเอลออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ทหารอิสราเอลสามารถสังหารนายโมฮัมเหม็ด นีมาห์ นาสเซอร์ ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธอิซบุลลอฮ์ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่ทหารอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในเมืองไทร์ ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อ 3 ก.ค.67 นอกจากนี้ กองทัพอิสราเอลยังอ้างว่านายนาสเซอร์มีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีของกลุ่มอิซบุลลอฮ์ ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล ซึ่งมีพรมแดนติดกับเลบานอน ขณะที่นายโยอาฟ แกลแลนท์ รมว.กท.อิสราเอล เน้นย้ำว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินมาตรการเท่าที่จำเป็น เพื่อต่อต้านกลุ่มอิซบุลลอฮ์ ขณะที่กลุ่มอิซบุลลอฮ์ได้ทำการยิงจรวดโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพอิสราเอลในเมืองเคอร์ยัต ซโมนา ทางตอนเหนือของอิสราเอล เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิสราเอลสังหารนายนาสเซอร์

4 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลอยู่ระหว่างพิจารณาข้อตกลงของกลุ่มฮามาสในการแลกเปลี่ยนตัวประกัน”

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ Mossad ของอิสราเอล ระบุว่า ทางกรอิสราเอลกำลังตรวจสอบและพิจารณาข้อตกลงของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนตัวประกัน รวมถึงการหยุดปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซา โดยจะส่งคำตอบเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจา ได้แก่ อียิปต์ กาตาร์ และสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มฮามาสออกแถลงการณ์ระบุว่า นายอิสมาอิล ฮานีเยห์ ผู้นำกลุ่มฮามาสหารือกับทางการกาตาร์และอียิปต์ เกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามในฉนวนกาซา ที่ดำเนินเป็นระยะเวลา 9 เดือน นอกจากนี้ ยังมีการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกี เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดในการเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอลอีกด้วย พร้อมระบุว่าทิศทางของการเจรจาดังกล่าวเป็นไปได้ในเชิงบวก

5 ก.ค.67 เลบานอน “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ทางตอนใต้ของเลบานอน”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อ 4 ก.ค.67 ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยังระบุว่ามีการตรวจพบซีปนาวุธที่น่าสงสัยจำนวนมาก บินมาจากพรมแดนเลบานอน เข้ามายังอิสราเอล อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศอิสราเอล สามารถสกัดกั้นซีปนาวุธเหล่านี้ได้สำเร็จ อนึ่ง ก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ยิงซีปนาวุธจำนวนมากโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพอิสราเอลหลายแห่งในภูมิภาคกาลิลี ทางตอนเหนือของอิสราเอล และที่ราบสูงโกลัน ทางตอนใต้ของซีเรีย ซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอล เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิสราเอลลอบสังหารนายโมฮัมเหม็ด นีมาห์ นาสเซอร์ ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์

6 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสยอมรับแผนการหยุดยิงในฉนวนกาซา 3 ขั้นตอนของผู้นำสหรัฐฯ”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า กลุ่มติดอาวุธฮามาส ยอมรับแผนการหยุดยิงในฉนวนกาซา 3 ขั้นตอน ของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยกลุ่มฮามาสยอมถอนข้อเรียกร้องที่ให้อิสราเอลหยุดยิงอย่างถาวรก่อนลงนามข้อตกลง ซึ่งกลุ่มฮามาสตกลงที่จะเจรจาเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน กลุ่มฮามาส จะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล หลังจากเริ่มข้อตกลงระยะแรกไปแล้ว 16 วัน นอกจากนี้ ทางกรปาเลสไตน์ ยังระบุว่า ข้อเสนอดังกล่าวอาจนำไปสู่การจบข้อตกลงหากอิสราเอลยอมรับด้วย และจะส่งผลให้ยุติสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา ที่กินระยะเวลานานกว่า 9 เดือน ส่งผลให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วกว่า 38,000 ราย

7 ก.ค.67 **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีโรงเรียนของ UN ในฉนวนกาซา เสียชีวิต 16 ราย”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอล ดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ บริเวณค่ายผู้ลี้ภัย นูเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา เมื่อ 6 ก.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 50 ราย นอกจากนี้ กลุ่มฮามาส ยังระบุว่ามีพลเรือนชาวปาเลสไตน์กว่า 7,000 ราย หลบภัยอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมประณามการโจมตีดังกล่าวของกองทัพอิสราเอลว่า ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามที่โหดร้ายต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่าทหารอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายผู้ก่อการร้ายหลายคนที่กำลังกบดานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

9 ก.ค.67 **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลส่งรถถังเข้าไปในพื้นที่ในเมืองกาซาซิตี”**

กองทัพอิสราเอลส่งรถถังหลายคันเข้าไปยังพื้นที่ในเมืองกาซาซิตี ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา จากหลายทิศทาง เพื่อจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮามาส นอกจากนี้ กองทัพอิสราเอล ยังออกคำสั่งให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ในเขตซาบรา เขตลิ้มล และเมืองเทล อัล-ฮาวา อพยพไปยังศูนย์พักพิง ในเขตมนุษยธรรม เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น ขณะที่อิสราเอลส่งคณะผู้แทนไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ ซึ่งเป็นคนกลางเจรจา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการหยุดยิงในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ยืนยันว่าข้อตกลงฉนวนกาซาจะต้องเปิดทางให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้สิ้นซาก

9 ก.ค.67 **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีโรงเรียนทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เสียชีวิต 25 ราย”**

กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ที่โรงเรียน Al-Awda ซึ่งเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ในเมืองอาบาซาน อัล-คาบิรา ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่า ทหารอิสราเอลใช้อาวุธที่แม่นยำดำเนินการโจมตีนี้กรบของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซา เพิ่มขึ้นมากกว่า 38,200 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บ 88,000 ราย

11 ก.ค.67 อิสราเอล “สหรัฐฯ จะกลับมาส่งมอบระเบิดขนาด 500 ปอนด์ให้แก่อิสราเอลอีกครั้ง”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เตรียมกลับมาส่งมอบระเบิดขนาด 500 ปอนด์ แก่อิสราเอลอีกครั้ง แต่ยังคงระงับการจัดส่งระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์ เนื่องจากความกังวลว่าอาจถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการในเมืองราฟาห์ และพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นในฉนวนกาซา ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ระงับการส่งมอบระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์ และขนาด 500 ปอนด์ ให้แก่อิสราเอลตั้งแต่ เม.ย.67 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มปะทุขึ้นเมื่อ 7 ต.ค.66 สหรัฐฯ ส่งมอบระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์ ให้แก่อิสราเอลไปแล้ว อย่างน้อย 14,000 ลูก และระเบิดขนาด 500 ปอนด์ อีกกว่า 6,500 ลูก

14 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีเมืองอัล-มาวาซีในฉนวนกาซา เสียชีวิตอย่างน้อย 90 ราย”

สนช.Al-Jazeera รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเขตมนุษยธรรม ที่เมืองอัล-มาวาซี ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 13 ก.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 90 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ 300 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนาสเซอร์ ในเมืองข่าน ยูนิส ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถดูแลผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมได้อีก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนในฉนวนกาซา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุต่อไป ด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าทหารอิสราเอลดำเนินการโจมตีสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาส 2 ราย ซึ่งรวมถึง นายโมฮัมเหม็ด เดอฟ ผู้บัญชาการกลุ่มฮามาส ที่กำลังกบดานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

15 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “กลุ่มติดอาวุธฮามาสยืนยันยังคงเดินทางเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาต่อไป”

สนช.AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายญูฮาด ตาฮา โฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาส เมื่อ 14 ก.ค.67 ที่ยืนยันว่า กลุ่มฮามาสยังคงเดินทางเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาต่อไป แม้กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเขตมนุษยธรรม ที่เมืองอัล-มาวาซี ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 13 ก.ค.67 นอกจากนี้ ยังอ้างว่านายโมฮัมเหม็ด เดอฟ ผู้บัญชาการกลุ่มฮามาส ไม่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในครั้งนี้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา รายงานว่า ยอดพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซา เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 38,400 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 88,400 ราย

16 ก.ค.67 ทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน“กลุ่มฮูซีปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า 3 ลำ”

นายยาร์ยา ซารี โฆษกของกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน ระบุว่ากลุ่มฮูซีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า จำนวน 3 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน ได้แก่ เรือเบนทีลีย์ 1 เรือโอลเวีย และเรือซิวอส โลออน ในบริเวณทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยขีปนาวุธพิสัยไกล อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และเรือบรรทุกกระเปิด อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการโจมตีดังกล่าว นอกจากนี้ นายซารียังกล่าวอีกว่า การโจมตีเรือทั้ง 3 ลำในครั้งนี้ เป็นการตอบโต้ที่ทางการอิสราเอลโจมตีทางอากาศโดยมุ่งเป้าไปยังเมืองอัล-มาวาซี ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 13 ก.ค.67 จนทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 90 ราย และบาดเจ็บ 300 ราย

17 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา พลเรือนเสียชีวิต 57 ราย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา อาทิ เมืองชานยูนิส เมืองราฟาห์ และค่ายผู้ลี้ภัยนุเซรัต เมื่อ 16 ก.ค.67 ทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์ เสียชีวิตอย่างน้อย 57 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่า ทหารอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร ประมาณ 40 แห่ง ทั่วฉนวนกาซา ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการทหาร และฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซายืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซา เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 38,700 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ 89,000 ราย

18 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลเดินทางโจมตีนักรบกลุ่มฮามาสในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซา”

กองทัพอิสราเอล ระบุว่า ทหารอิสราเอลยังคงปฏิบัติการกิจในเมืองราฟาห์ ทางใต้สุดของฉนวนกาซา ด้วยข้อมูลข่าวกรองที่ถูกต้องแม่นยำ ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลส่งรถถังและเปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนกลางและตอนเหนือของฉนวนกาซา เพื่อทำลายโครงสร้างทางทหารของกลุ่มฮามาส ด้านกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ระบุว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การโจมตีของกองทัพอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 81 ราย และบาดเจ็บเกือบ 200 ราย อย่างไรก็ตาม ยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว ยังไม่มีการจำแนกระหว่างนักรบกลุ่มฮามาสกับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ทั้งนี้ กองทัพอิสราเอล อ้างว่า สามารถจับกุมหรือกำจัดนักรบกลุ่มฮามาสประมาณ 14,000 คน นับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซา ปะทุขึ้นเมื่อ ต.ค.66

19 ก.ค.67 อิสราเอล “เกิดเหตุระเบิดในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอล คาดเป็นการโจมตีด้วยโดรน”

เกิดเหตุระเบิดใกล้กับสำนักงานสาธารณสุขในกรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล แรงระเบิดทำให้ตัวอาคารหลังหนึ่งได้รับความเสียหาย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 8 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอล ระบุว่าเหตุระเบิดดังกล่าวน่าจะเป็นการโจมตีด้วยโดรน ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าได้สังหารผู้บัญชาการอาวุโสคนหนึ่งของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนไป เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ต่อมากลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุข้างต้น และยังระบุว่ากลุ่มฮูซีจะยังคงเดินทางโจมตีอิสราเอลต่อไป เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซา ด้านกองทัพอิสราเอลมีการยกระดับการลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อปกป้องน่านฟ้าของอิสราเอล แต่ไม่ได้สั่งดำเนินการใช้มาตรการป้องกันพลเรือนเพิ่มเติม

21 ก.ค.67 อิสราเอล “อิสราเอลอ้างความสำเร็จในการสกัดกั้นซีปนาวุธจากเยเมน”

กองทัพอิสราเอล แถลงว่า อิสราเอลใช้ระบบป้องกันซีปนาวุธ Arrow 3 สกัดกั้นซีปนาวุธพื้นสู่อากาศของกลุ่มกบฏ Houthi ยิงออกจากเยเมนมุ่งเป้าหมายไปยังเมืองท่า Eilat ทางตอนใต้ของอิสราเอลได้ก่อนที่ซีปนาวุธจะเข้าสู่ดินแดนของอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ผู้นำกลุ่มฮูซีในเยเมน ยืนยันจะเพิ่มระดับการโจมตีอิสราเอลต่อไป เพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศต่อเมืองท่า Hodeidah ทางตะวันตกของเยเมน เมื่อ 20 ก.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย สูญหาย 3 ราย บาดเจ็บ 83 ราย และถังเก็บเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าบริเวณท่าเรือได้รับความเสียหาย

23 ก.ค.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเมืองข่าน ยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา”

กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ระบุว่า กองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองข่าน ยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 22 ก.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 70 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 200 ราย ด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่า ทางทหารอิสราเอลสั่งการให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากเมืองข่าน ยูนิส เป็นการชั่วคราวแล้ว เนื่องจากข้อมูลข่าวกรองของอิสราเอลรายงานว่าพบกลุ่มติดอาวุธฮามาสกำลังยิงจรวดและรวบรวมกองกำลังกลับเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว

27 ก.ค.67 ที่ราบสูงโกลัน “เหตุโจมตีด้วยจรวดใส่สนามฟุตบอลในที่ราบสูงโกลัน”

เกิดเหตุโจมตีด้วยจรวดใส่สนามฟุตบอลในเมืองมัจดาล ชามส์ เขตที่ราบสูงโกลัน ซึ่งเป็นดินแดนยึดครองของอิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 13 ราย ทั้งนี้ กองทัพอิสราเอลกล่าวหากลุ่มติดอาวุธอิซบูลลอฮ์ในเลบานอนว่า ยิงจรวดฝ่ายโจมตีสนามฟุตบอลแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดในอิสราเอล หรือดินแดนยึดครองของอิสราเอล ตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งในฉนวนกาซา และกองทัพอิสราเอลเตรียมตอบโต้คืนอย่างสาสม อย่างไรก็ตาม กลุ่มอิซบูลลอฮ์ยืนยันว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าว อนึ่ง การโจมตีสนามฟุตบอลครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลโจมตีในเลบานอน สังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธ 4 รายในวันเดียวกัน

แอฟริกา

15 ก.ค.67 ชูดาน “กลุ่ม RSF เปิดปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ทางตอนกลางของชูดาน ผู้เสียชีวิต 23 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า กองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็ว (RSF) เปิดปฏิบัติการทางทหารด้วยการกราดยิงใส่รถยนต์ของพลเรือนจำนวนมาก ในรัฐคอร์ดอฟานเหนือ ทางตอนกลางของชูดาน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 23 ราย และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ขณะที่เครือข่ายแพทย์ชูดานได้ออกมาประณามการกระทำดังกล่าวของกลุ่ม RSF โดยระบุว่า การเปิดฉากยิงใส่พลเรือนที่ไม่มีอาวุธในหมู่บ้านอุมซิโมมา ทางเหนือของเมืองอุมราวาบา ถือเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อพลเรือนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ ทั้งนี้ ความขัดแย้งระหว่างกองทัพของชูดานกับกลุ่ม RSF ซึ่งเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่ เม.ย.66 ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 16,650 ราย นอกจากนี้ มีชาวชูดานที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกว่า 7 ล้าน 7 แสนคน และอพยพไปยังประเทศอื่นอีกประมาณ 2 แสน 2 ล้านคน

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

29 มิ.ย.67 รัสเซีย “ยูเครนใช้โดรนโจมตีหมู่บ้านบริเวณชายแดนในแคว้นคืร์สค์ของรัสเซีย”

นาย Alexei Smirnov ผู้ว่าการแคว้นคืร์สค์ (Kursk) ของรัสเซีย ระบุผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ว่ายูเครนใช้โดรนแบบ copter โจมตีหมู่บ้าน Gorodishche ของแคว้นคืร์สค์ ติดบริเวณชายแดนรัสเซีย-ยูเครน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ขณะที่คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียสอบสวนคดีอาญาตามมาตรา 205 ซึ่งระบุว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้าย และอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อขยายผลผู้อยู่เบื้องหลัง ทั้งนี้ ห้วงที่ผ่านมายูเครนเพิ่มการโจมตีเข้ามาในดินแดนของรัสเซีย เฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีแหล่งพลังงานซึ่งอ้างว่าเป็นเชื้อเพลิงของกองทัพรัสเซีย รวมถึงเมืองและหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนของยูเครน

30 มิ.ย.67 ยุโรป “ฐานทัพสหรัฐฯ ทั่วยุโรปยกระดับการเฝ้าระวังเหตุโจมตีจากกลุ่มก่อการร้าย”

สนข. Fox News รายงานว่าฐานทัพสหรัฐฯ ทั่วยุโรป ยกระดับการเฝ้าระวังเหตุโจมตีจากกลุ่มก่อการร้าย เป็น “Force Protection Charlie” ที่หมายถึง กห.สหรัฐฯ ได้รับข่าวกรองที่เชื่อถือได้ แจ้งเตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายอาจก่อเหตุโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในยุโรป โดยคาดว่าอาจเกิดเหตุโจมตีในสัปดาห์หน้า ซึ่งฐานทัพสหรัฐฯ ทั่วยุโรปเพิ่มความเข้มงวดอย่างยิ่งต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงและยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติ รวมถึงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกในยุโรป ทั้งในเยอรมนี อิตาลี โรมานีและบัลแกเรีย

1 ก.ค.67 โคลอมเบีย “กลุ่มติดอาวุธของโคลอมเบียตกลงที่จะหยุดยิงฝ่ายเดียว”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของรัฐบาลโคลอมเบียที่ประกาศว่า กลุ่มติดอาวุธมาร์เกตาเลียที่ 2 (Segunda Marquetalia) ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏของกองกำลังติดอาวุธปฏิวัติโคลอมเบีย (FARC) ตกลงที่จะหยุดยิงฝ่ายเดียว ภายหลังจากเจรจาที่กรุงการากัส ของเวเนซุเอลา เพื่อส่งมอบตัวประกัน โดยคำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของโคลอมเบีย ซึ่งการหยุดยิงดังกล่าวจะมีผลเมื่อประธานาธิบดีโคลอมเบียลงนามคำสั่ง เพื่อลดระดับความรุนแรงในปฏิบัติการเชิงรุก โดยจะมีการประชุมข้อตกลงฉบับนี้ ไม่เกิน 20 ก.ค.67 ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดี กุสตาโบ เปโตรของโคลอมเบีย เพื่อบรรลूसันติภาพของโคลอมเบียอย่างยั่งยืน หลังเผชิญความไม่สงบและความรุนแรงที่ยืดเยื้อและยาวนานกว่า 60 ปี

2 ก.ค.67 ออสเตรเลีย “จนท.ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุใช้มีดไล่แทงประชาชนในมหาวิทยาลัยซิดนีย์”

เจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย จับกุมเด็กชาย อายุ 14 ปี หลังก่อเหตุใช้มีดแทงประชาชน ภายในมหาวิทยาลัยซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ของออสเตรเลีย จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศว่า ขณะนี้ ไม่มีความเสี่ยงต่อชุมชนอีกต่อไป และผู้ก่อเหตุกับเหยื่อที่ถูกแทงไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ขณะที่โฆษกของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จนกว่ากระบวนการสอบสวนจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทง 2 ครั้ง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จนทำให้รัฐบาลท้องถิ่นแก้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา และสถานีขนส่งสาธารณะ

2 ก.ค.67 ยูเครน “ยูเครนไม่ยอมที่จะสละดินแดนให้กับรัสเซีย เพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน”

นายอังเดร เยอร์มัค หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครน ระบุว่าสื่อมวลชนระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของสหรัฐฯ ว่ารัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการบรรลุนิติภาพอย่างยุติธรรม ในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ก.พ.65 อย่างไรก็ตาม ยูเครนยังไม่พร้อมที่จะประนีประนอม และไม่ยอมที่จะสละดินแดนใด ๆ ของยูเครน ให้กับรัสเซีย เพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวมีขึ้น หลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างว่าเขาสามารถยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้อย่างรวดเร็ว โดยการให้ยูเครนเจรจากับรัสเซีย หากเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกครั้ง ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน พ.ย.67

4 ก.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองคินิโพรของยูเครน เสียชีวิต 5 ราย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการยูเครนที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน พร้อมกับยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองคินิโพร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน เมื่อ 3 ก.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และบาดเจ็บอีก 34 ราย รวมทั้งโรงพยาบาล สถานศึกษา และอาคารพาณิชย์หลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ยังคงเรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตก จัดหาอาวุธพิสัยไกลและระบบป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ยูเครนเพิ่มมากขึ้น

5 ก.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียประกาศความพร้อมในการผลิตซีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยใกล้และพิสัยกลาง”

นายวลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย แถลงการณ์นอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่กรุงอัสตานา ของคาซัคสถาน ที่ประกาศถึงความพร้อมในการผลิตซีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลาง เพื่อตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ในกรณีสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง หรือ ไอเอ็นเอฟ (INF) เมื่อปี 2562 และยังคงส่งมอบซีปนาวุธดังกล่าว ให้นำไปใช้ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งนี้ สนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง เป็นสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียต เมื่อปี 2530 ซึ่งห้ามการครอบครอง พัฒนา และทดสอบซีปนาวุธภาคพื้นดินที่มีพิสัย 500 ถึง 5,500 กม. ซึ่งการถอนตัวของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นความต้องการเป็นมหาอำนาจในการครอบครองนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลก

6 ก.ค.67 ยูเครน “รัสเซียใช้โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในแคว้นซุมีของยูเครน”

สนข.VOA และ สนข.The Kyiv Independent รายงานว่า กองทัพรัสเซียใช้โดรน Shahed โจมตีทั่วภูมิภาคของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของ 6 ก.ค.67 โดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศยูเครนสามารถสกัดกั้นได้ 24 ลำ จากทั้งหมด 27 ลำ ใน 12 ภูมิภาค และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ด้านบริษัท Ukrenergo กิจการพลังงานแห่งชาติของยูเครนระบุ การโจมตีสร้างความเสียหายแก่โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในแคว้นซุมี จนต้องปิดระบบไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับภาคอุตสาหกรรม และทำให้การจ่ายน้ำประปาหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างซ่อมแซม ทั้งนี้ ตั้งแต่ มี.ค.67 รัสเซียเพิ่มการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน โดยทำลายโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังน้ำหลายแห่ง ส่งผลให้บางช่วงยูเครนประสบปัญหาไฟฟ้ามืดทั่วประเทศเป็นเวลานาน

7 ก.ค.67 ยูเครน “ญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับกัมพูชา ในการช่วยเหลือยูเครนกำจัดทุ่นระเบิด”

สนข.AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางโยโกะ คามิกาวะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ระหว่างการเยือนกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา เมื่อ 6 ก.ค.67 ซึ่งระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับรัฐบาลกัมพูชา ในการช่วยกำจัดทุ่นระเบิดให้กับยูเครน และประเทศอื่น ๆ ที่กำลังเผชิญกับสงคราม พร้อมกันนี้ยังระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจัดหาเครื่องทำลายทุ่นระเบิดขนาดใหญ่ให้แก่ยูเครนในสัปดาห์หน้า และดำเนินการฝึกหน่วยงานของทางการยูเครนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวที่กัมพูชาใน ส.ค.67 ขณะที่ นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดของกัมพูชา (CMAC) ระบุว่า ทางองค์การยินดีที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศต่าง ๆ ที่กำลังประสบปัญหาทุ่นระเบิด และเศษซากของสงคราม

8 ก.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียขัดขวางแผนของยูเครนที่เตรียมโจมตีให้นักบินรัสเซียจี้เครื่องบินทิ้งระเบิด”

สนช. TASS รายงาน อ้างแถลงการณ์ของหน่วยต่อต้านข่าวกรองรัสเซีย (Federal Security Service - FSB) ว่า FSB สามารถขัดขวางความพยายามของหน่วยข่าวกรองยูเครนในแผนปฏิบัติการจี้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tu-22M3 ของกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซีย (Russian Aerospace Forces) ให้เดินทางไปยังยูเครน พร้อมระบุถึงหลักฐานที่บ่งชี้หน่วยข่าวกรองประเทศเนโทมีส่วนร่วมในการเตรียมและดำเนินการ ได้แก่ ภาพวิดีโอที่ส่งเงินดอลลาร์ที่จะจ่ายโดย บ. Ukroboronprom ของยูเครน ให้นักบินรัสเซีย 3 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาอิตาลี รวมทั้งหลักฐานการติดต่อทางโทรเลขที่ขอให้นักบินรัสเซียเผาอุปกรณ์การบินส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินรวมถึงหมายเลขทางและสภาพทางเทคนิค ทั้งนี้ Tu-22M2 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิสัยไกล ความเร็วเหนือเสียง สามารถโจมตีเป้าหมายทั้งทะเลและภาคพื้นดินด้วยขีปนาวุธ ระเบิดรวมทั้งบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์และอาวุธตามแบบ

9 ก.ค.67 ยูเครน “ยูเครนจะตอบโต้รัสเซียหลังกองทัพรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ทั่วยูเครน”

นายโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครนให้คำมั่นว่า ยูเครนจะตอบโต้รัสเซียอย่างรุนแรง หลังกองทัพรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธโจมตี กรุงเคียฟ และอีกหลายเมืองทั่วยูเครน เมื่อ 8 ก.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 41 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 170 ราย และทำให้โรงพยาบาลเด็ก ที่เป็นโรงพยาบาลหลักในกรุงเคียฟ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ ประธานาธิบดีเซเลนสกี ซึ่งเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของสหรัฐฯ ระหว่าง 9 - 11 ก.ค.67 เน้นย้ำว่ารัฐบาลยูเครนต้องการใช้อาวุธยุทธโธปกรณ์ที่ได้รับจากชาติพันธมิตรในการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่รัสเซีย ซึ่งมีการเปิดฉากโจมตียูเครน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเห็นชอบจากชาติพันธมิตร

10 ก.ค.67 สหรัฐฯ “พบระเบิด 2 ลูก ในกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่สนามบินในฮาวาย”

เจ้าหน้าที่สนามบินฮาลอในหมู่เกาะฮาวายส่งอพยพผู้โดยสาร และระงับการให้บริการชั่วคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด หลังเครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจพบระเบิด 2 ลูก อยู่ในกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอายุ 41 ปี เบื้องต้นไม่มีผู้ใดเป็นอันตรายและเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวน พร้อมตั้งข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เตือนประชาชนเรื่องการพกพาสิ่งคล้ายระเบิด หรือระเบิดมือ ทั้งขึ้นเครื่องและโหลดใต้ท้องเครื่องบินนั้นมีความผิดตามกฎหมาย อาจโดนควบคุมตัวแจ้งข้อหาได้

12 ก.ค.67 รัสเซีย “ยูเครนเรียกร้องให้ยกเลิกข้อจำกัดการใช้ยูโทปกรรมโจมตีเป้าหมายในรัสเซีย”

นายเยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และประธานาธิบดีโวโลดีมีเยร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน เรียกร้องให้พันธมิตรนาโต ยกเลิกข้อจำกัดในการใช้ยูโทปกรรมทั้งหมด เพื่อช่วยให้ยูเครนได้รับชัยชนะในสงครามกับรัสเซีย รวมทั้งส่งความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ให้แก่ยูเครนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ พันธมิตรนาโตบางประเทศอนุญาตให้ใช้อาวุธยูโทปกรรมโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้อาวุธยูโทปกรรมของสหรัฐฯ เฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนของรัสเซียเท่านั้น ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และพันธมิตรนาโตใช้การประชุมสุดยอดนาโตในครั้งนี้ เป็นเวทีเพื่อแสดงความสามัคคีจากกรณีที่ยูโรปเผชิญภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากจีนและรัสเซีย

12 ก.ค.67 ยุโรป “ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และโปแลนด์ ตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล”

นายเซบาสเตียน เลอกอร์ รมว.กท.ฝรั่งเศส ออกแถลงการณ์นอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของสหรัฐฯ เมื่อ 11 ก.ค.67 ที่ระบุว่าฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และโปแลนด์ ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาขีปนาวุธร่อนที่ยิงจากภาคพื้นดิน ซึ่งมีพิสัยทำการมากกว่า 500 กม. เพื่อเติมเต็มช่องว่างในคลังแสงของยุโรป ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ และเยอรมนี เตรียมประจำการอาวุธยูโทปกรรมทำการยิงพิสัยไกลของสหรัฐฯ ในเยอรมนี ภายในปี 2569 ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศเอสเอ็ม-6 (SM-6) ขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์ก และอาวุธความเร็วเหนือเสียง

13 ก.ค.67 สหรัฐฯ “อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบยิงขณะปราศรัยหาเสียง”

อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน ถูกลอบยิงขณะปราศรัยหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อ 13 ก.ค.67 เวลา 18.15 น. (ตามเวลาสหรัฐฯ) โดยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณหูข้างขวา และมีผู้ฟังการปราศรัยเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 2 รายจากเหตุลอบยิงครั้งนี้ ส่วนผู้ต้องสงสัยซึ่งปฏิบัติการจากบนอาคารที่อยู่ห่างออกไปถูก จนท.วิสามัญเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ยังไม่ยกเลิกการหาเสียงที่รัฐวิสคอนซินใน 14 ก.ค.67

14 ก.ค.67 สหรัฐฯ “FBI ประเมินเหตุลอบยิงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เป็นการก่อเหตุโดยลำพัง”

สนช.Bloomberg รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงแถลงของนายคริสโตเฟอร์ เรย์ ผอ.สนง.สอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ว่า กำลังเร่งสืบสวนหาแรงจูงใจที่ นาย Thomas Matthew Crooks (20ปี/2567) ก่อเหตุลอบยิงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยจะให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ โดยเฉพาะบัญชีสื่อออนไลน์ และคำให้การของครอบครัวนาย Crooks เป็นหลัก และประเมินว่านาย Crooks ก่อเหตุโดยลำพัง ด้วยการใช้อาวุธปืนไรเฟิล AR-556 ที่คาดว่าบิดาของนาย Crooks ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งนาย Crooks ไม่มีประวัติการก่อเหตุหรือคดีอาชญากรรม พร้อมทั้งยืนยันว่ายังไม่พบว่ามีภัยคุกคามอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณชน

15 ก.ค.67 สหรัฐฯ “ปธน.สหรัฐฯ ระบุยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจผู้ก่อเหตุลอบยิงทรัมป์”

นายโจ ไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงข่าวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เวทีปราศรัยหาเสียงของทรัมป์ ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และอดีตประธานาธิบดี ที่เมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย ว่าได้รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทีมด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) แล้ว พร้อมกับร้องขอให้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจของมือปืน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยจะให้ FBI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่ ขณะเดียวกันเรื่องราวส่วนตัวของโทมัส แมทธิว ครุกส์ อายุ 20 ปี ผู้ต้องสงสัยพยายามลอบสังหารทรัมป์ เริ่มปรากฏออกมาตามลำดับว่าปัจจุบันทำงานในห้องครัวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท้องถิ่น ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักในเขตปกครองเบเทิลพาร์ค นอกจากนี้ผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวยังไม่มีประวัติอาชญากรรม และได้ลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน แต่เคยบริจาคเงิน 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่โครงการสนับสนุนคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านแพลตฟอร์มการบริจาคของพรรคเดโมแครต เมื่อ ม.ค.64 และในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใน 5 พ.ย.67 ที่จะถึงนี้ ครุกส์จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

นอกจากนี้ สื่อในสหรัฐฯ ได้รายงานว่ามีปืนไรเฟิลที่ใช้ก่อเหตุ บิดาของผู้ก่อเหตุเป็นคนซื้อให้เมื่อ 6 เดือนก่อน อีกทั้งเจ้าหน้าที่มีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยในรถยนต์และในบ้านพัก และเชื่อว่าเป็นวัตถุระเบิด แต่ยังไม่มีการแถลงยืนยัน และจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุดังกล่าว

17 ก.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียอ้างว่าสกัดกั้นการโจมตีจากยูเครนได้จำนวนมาก”

สนช.สปุตนิค รายงาน อ้างแถลงการณ์ กท.รัสเซียที่ระบุ ผลการปฏิบัติพิเศษทางทหารในพื้นที่ต่างๆ รวม 124 แห่ง ในห้วง 24 ชม.ที่ผ่านมา ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการโจมตีจากยูเครนจำนวนมาก ได้แก่ ซีปนาวุธยุทธวิธี ATACMS 6 ลูก, ระเบิดนำวิถี Hammer (ผลิตในฝรั่งเศส) 2 ลูก จรวด HIMARS 7 ลูก อากาศยานไร้คนขับ 28 ลำ และเครื่องบิน Yak-52 ติดตั้งปืนกลของยูเครน 1 ลำ ทั้งนี้ นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการพิเศษในยูเครนสามารถทำลายยุทโธปกรณ์ของยูเครนหลายรายการทั้งเครื่องบินทหาร 628 ลำ เฮลิคอปเตอร์ 277 ลำ UAV 27,650 ลำ ระบบซีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน 552 หน่วย รถถัง 16,594 คันและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ยานรบติดตั้งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง (MLRS) 1,378 คัน ปืนใหญ่และปืนใหญ่วิถีโค้ง 11,982 กระบอก และยานยนต์ทางทหาร 23,739 คัน

17 ก.ค.67 สหรัฐฯ “แหล่งข่าวด้านความมั่นคงสหรัฐฯ อ้างอิหร่านมีแผนลอบสังหารทรัมป์”

เว็บไซต์ CNN ของสหรัฐฯ รายงานอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุลอบยิง นายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนีย นั้น ทางกรรมาธิการการอารักขานายโดนัลด์ ทรัมป์ เนื่องจากมีรายงานว่าอิหร่านมีแผนลอบสังหาร และได้แจ้งให้กับทีมงานหาเสียงของทรัมป์ เพื่อเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลแม่นปืน และเพิ่มโดรนสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่ทรัมป์เดินทางไป นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังระบุว่า ข้อมูลข่าวกรองนี้มาจากบุคคลและจากการตรวจสอบข้อความการสื่อสารที่ชี้ว่าอิหร่านต้องการลอบสังหารทรัมป์ เพื่อแก้แค้นที่เป็นผู้สั่งให้สังหารนายพลกาเซม โซเลมานี ผู้บัญชาการทหารคนสำคัญของอิหร่านเมื่อ 4 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่การทูตของอิหร่านประจำสหประชาชาติ ได้ปฏิเสธข่าวนี้ว่าไม่มีมูลและประสงค์ร้าย พร้อมกับระบุว่า ทรัมป์ได้ก่ออาชญากรรมไว้และต้องถูกลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น ด้านรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ยืนยันรายงานข่าวนี้ ขณะที่สภาความมั่นคงระบุว่า สหรัฐฯ เผชิญความเสี่ยงจากอิหร่านอยู่ตลอดเวลา และได้เฝ้าติดตามความเสี่ยงที่อิหร่านจะแก้แค้นทรัมป์มานานหลายปีแล้ว

24 ก.ค.67 รัสเซีย “เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ในกรุงมอสโก”

สนช. TASS รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ Toyota Land cruiser ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงมอสโก มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน และมีรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณข้างเคียงได้รับความเสียหายจำนวน 5 คัน ผู้ได้รับบาดเจ็บคือนาย Andrei Torgashev รอง ผบ.ศูนย์บัญชาการดาวเทียมทางทหารในมอสโก และภรรยา ต่อมาถูกส่งตัวเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยโฆษกกระทรวงกิจการภายในรายงานว่า พบการติดตั้งระเบิดที่บริเวณใต้ท้องรถใกล้ที่นั่งคนขับ และรถยนต์ไม่ได้มีการใช้งานระบบแก๊ส ทั้งนี้ ทางกรรมาธิการรัสเซียอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล

25 ก.ค.67 ฝรั่งเศส “นักกีฬาอิสราเอลเสี่ยงต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายในการแข่งขันโอลิมปิก”

นาย Israel Katz รมว.กต.อิสราเอล ส่งจดหมายแจ้งนาย Stephane Sejourne รมว.กต.ฝรั่งเศส เตือนว่า มีความเสี่ยงที่ผู้ก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ จะก่อเหตุโจมตีนักกีฬาอิสราเอลและนักท่องเที่ยวยิวชาวอิสราเอลที่เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส พร้อมกันนี้ นาย Katz ได้ขอขอบคุณประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ที่วางมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให้ความคุ้มครองนักกีฬาอิสราเอลเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างเข้าร่วมโอลิมปิก รวมถึงขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศส ที่ปฏิเสธข้อเรียกร้องห้ามอิสราเอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

26 ก.ค.67 ฝรั่งเศส “เกิดเหตุวินาศกรรมเส้นทางรถไฟของฝรั่งเศสก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก”

นาย Gabriel Attal นรม.ฝรั่งเศส แถลงผ่านบัญชี X ว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เกิดเหตุวินาศกรรมโจมตีเส้นทางรถไฟของการรถไฟแห่งชาติของฝรั่งเศส (SNCF) พร้อมกันหลายจุดในลักษณะการเตรียมการไว้ก่อน ส่งผลให้เครือข่ายรถไฟหยุดชะงักอย่างรุนแรง พนักงานผจญเพลิงและ จนท.SNCF เข้าระงับเหตุและเร่งฟื้นฟูระบบให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ ขณะที่ผู้บริหารของ SNCF ระบุว่า เส้นทางจราจรของรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเข้าสู่กรุงปารีสตกเป็นเป้าหมายของการวางเพลิงทุกเส้นทาง ทั้งเส้นทางตอนเหนือ ตะวันตก และ ตะวันออก แต่ทางการป้องกันเส้นทางตะวันออกเฉียงใต้ได้ มีรายงานผู้โดยสารได้รับผลกระทบประมาณ 800,000 คน แต่ยังไม่มียานพาหนะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางการฝรั่งเศสอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงพิธีเปิดและตลอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

27 ก.ค.67 คาบสมุทรไครเมีย “กองกำลังจรวดและปืนใหญ่ของยูเครนโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซีย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของเสนาธิการกองกำลังยูเครน ที่ระบุว่า กองกำลังจรวดและปืนใหญ่ของยูเครน ปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศซาคี (Saky) ของรัสเซีย ทางตะวันตกของคาบสมุทรไครเมีย ที่อยู่ภายใต้ยึดครองของรัสเซีย เมื่อ 26 ก.ค.67 พร้อมอ้างว่ากองทัพรัสเซียใช้ฐานทัพอากาศแห่งนี้เพื่อดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของยูเครน และควบคุมน่านฟ้าเหนือทะเลดำ อย่างไรก็ตาม กท.รัสเซีย ยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าว ทั้งนี้ ทางการยูเครนอ้างว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กองกำลังยูเครนโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียหลายแห่ง ที่ติดตั้งบนคาบสมุทรไครเมีย เช่น ระบบป้องกันภัยทางอากาศ รุ่น S-300 และรุ่น S-400

28 ก.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียเตือนสหรัฐฯ อาจเผชิญกับวิกฤตการณ์ซีปนาวุธในรูปแบบสงครามเย็น”

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือรัสเซีย โดยระบุว่า รัสเซียอาจดำเนินการตอบโต้ด้วยการติดตั้งซีปนาวุธชนิดเดียวกันในระยะเวลาที่สามารถโจมตีชาติตะวันตกได้ หากสหรัฐฯ และเยอรมนีเตรียมประจำการอาวุธยุทโธปกรณ์พิสัยไกลของสหรัฐฯ ในเยอรมนี ภายในปี 2569 ซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตการณ์ซีปนาวุธในรูปแบบสงครามเย็น ทั้งนี้ บรรดานักการทูตรัสเซียและสหรัฐฯ ระบุว่า ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศเคยย่ำแย่ลงในช่วงวิกฤตการณ์ซีปนาวุธคิวบา เมื่อปี 2505 จนทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างเรียกร้องให้คลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าว
